



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563

เรื่อง

1. สศท.5แนะปลูกถั่วเหลืองพืชหลังนาทำไร่องาม
2. นบข.เคาะเพิ่ม2.8หมื่นล้าน อุดประกันรายได้ข้าว63/64
3. เพิ่มเงินประกันข้าว2.8หมื่นล.
4. ชวานายืมได้เงินชดเชยแน่
5. นบข.เพิ่มงบประกันรายได้ อัด2.8หมื่นล้านดูแลชาวนา "บึกตู่"สั่งคุมเข้ม...
6. เกษตรกรเฮ! พรุ้งนี้พาณิชย์จ่ายประกันรายได้มันสำปะหลัง วงเงิน...
7. จุรินทร์ เดินหน้าประกันรายได้ เกษตรกรมันสำปะหลัง ส่วนต่างสูงสุด...
8. ภาพข่าว: เทิดพระเกียรติ
9. ม.เกษตรฯ เตรียมเปิดประชุมทางวิชาการครั้งที่ 59เกษตรศาสตร์วิถีใหม่...
10. นายกฯเคาะเพิ่มวงเงินประกันชาวนา
11. ภาพข่าว: MOU ด้านการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับนมไทย-เดนมาร์กไทยโพสต์
12. ภาพข่าว: ทิศทางการศึกษา

สื่อ

- แนวหน้า  
กรุงเทพธุรกิจ  
มติชน  
ไทยรัฐ  
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  
khaosod.co.th  
matichon.co.th  
สยามรัฐ  
แนวหน้า  
มติชน  
มติชน

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศท.5แนะนำปลูกถั่วเหลืองพืชหลังนาทำโรงาม

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14462 หน้า : 8(กลาง)

## สศท.5แนะนำปลูกถั่วเหลืองพืชหลังนาทำโรงาม

นางอิศราภรณ์ ชัยภูมิ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา (สศท.5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าถั่วเหลือง นับเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญในประเทศ และมีความต้องการทางตลาดสูง นำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ปัจจุบันเกษตรกรนิยมนำมาปลูกหลังทำนา ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรแล้วยังปรับปรุงโครงสร้างดิน เกิดความสมดุลของธาตุอาหาร ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์มากขึ้นจึงนับได้ว่าถั่วเหลืองเป็นพืชมีอนาคตสำหรับเกษตรกรโดยแต่ละปีการผลิตถั่วเหลืองเกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ 2 ฤดูคือ ฤดูฝน จะปลูกช่วงกรกฎาคม-สิงหาคม เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน และถั่วเหลืองฤดูแล้ง เริ่มเดือนธันวาคม-กลางเดือนมกราคมของปีถัดไป และเก็บเกี่ยวเดือนมีนาคม-เมษายนของปีถัดไป

สำหรับจ.ชัยภูมิมีพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองประมาณ 9,000 ไร่ เป็นแหล่งเพาะปลูกขั้นต้นๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากสภาพดินร่วนเหนียวปนทราย

มีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการงอกและเจริญเติบโต (20-30 องศาเซลเซียส) และสภาพความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมระหว่าง 5.5-6.5 แหล่งปลูกสำคัญอยู่ในอ.ภูเขียว อ.เกษตรสมบูรณ์ และอ.คอนสาร ซึ่งช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ เริ่มเข้าสู่การเพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้ง

สศท.5ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลิตและต้นทุนถั่วเหลือง รุ่นที่ 2 (ถั่วเหลืองหลังฤดูกลาทำนาปี) ของจ.ชัยภูมิ พบว่าปัจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60, มช.35 และพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งหาซื้อได้ตามท้องตลาด ราคาเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 25-30 บาท/กิโลกรัม ซึ่งปลูกด้วยวิธีหว่านใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 20 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 2,827 บาท/ไร่/รอบการผลิต เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่ออายุ 90-110 วัน ให้ผลผลิตรวม 868 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 210 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต ราคาที่เกษตรกรขายได้เมล็ดความชื้น 14.5% เฉลี่ย 19 บาท/กิโลกรัม (ราคา ณ เดือนพฤศจิกายน 2563) สร้างรายได้เฉลี่ย 3,990 บาท/ไร่/รอบการผลิต คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 1,163 บาท/ไร่/รอบ

การผลิต ด้านสถานการณ์ตลาด ผลผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 95 เกษตรกรจะจำหน่ายลักษณะเมล็ดแห้งให้พ่อค้าที่รวบรวมในท้องที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแปรรูป ส่วนอีกร้อยละ 5 เกษตรกรเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อไปได้

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนเกษตรกรที่สนใจหันมาปลูกถั่วเหลืองคุณภาพดี เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้นปลูกเพียง 4 เดือน ต้องการน้ำน้อย ให้ผลผลิตสูง ราคาดีรองรับความต้องการตลาด และยังเป็นพืชช่วยบำรุงคุณภาพดินที่จะส่งผลให้การปลูกข้าวของเกษตรกรได้ผลผลิตสูงขึ้น อย่างไรก็ตามพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองที่เหมาะสมควรมีปริมาณน้ำเพียงพอและเป็นพื้นที่ที่ระบายน้ำออกได้ดี โดยเกษตรกรต้องระวังเรื่องคุณภาพ การเก็บเกี่ยวควบคุมคุณภาพเมล็ดเรื่องความชื้นสูง เพราะจะทำให้เมล็ดบวม นำเสียหาย สำหรับผู้สนใจข้อมูลสถานการณ์การผลิต การตลาดถั่วเหลืองใน จ.ชัยภูมิ หรือพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.5 โทร. 0-4446-5120 หรืออีเมล [zone5@oae.go.th](mailto:zone5@oae.go.th)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : นบข.เคาะเพิ่ม 2.8 หมื่นล้าน อุดประกันรายได้ข้าว 63/64

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 11740 หน้า : 1(บนซ้าย), 5



นบข.เคาะเพิ่ม 2.8 หมื่นล้าน  
อุดประกันรายได้ข้าว 63/64  
> 5

# นบข.เคาะเพิ่ม 2.8 หมื่นล้าน อุดประกันรายได้ข้าว 63/64

นายกฯ ป້องทุจริตรุกข์นตอน

**กรุงเทพธุรกิจ ● “พาณิชย์” ชง ครม.วันนี้** (1 ธ.ค.) เคาะเพิ่มวงเงินประกันรายได้ข้าวมาเพิ่มอีก 2.8 หมื่นล้าน ตามมติ นบข.หลังราคาข้าวร่วงทำขาดเชยส่วนต่างราคาบวกม นายฯ สั่งเข้มวินัยการเงินการคลัง จี้ “มหาดไทย-พาณิชย์” ลงพื้นที่ป้องกัน การทุจริตรุกข์นตอน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดี รักษาการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/2564 รอบที่ 1 เพิ่มอีก 28,711.29 ล้านบาท จากเดิมที่ขอวงเงินไว้ 18,096.06 ล้านบาท ทำให้วงเงินในการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิตนี้เพิ่มเป็น 46,807.35 ล้านบาท เนื่องจากราคาข้าวที่ปรับตัวลดลงทำให้ค่าดำเนินการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเพิ่มขึ้น ทำให้ต้องขอวงงบประมาณเพิ่มขึ้นในจำนวนดังกล่าว

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เพิ่มเงินชดเชยต้นทุนเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) อีก 631.76 ล้านบาท เพิ่มค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส.อีก 1.09 ล้านบาท โดยการขอ

วงเงินที่เพิ่มขึ้นได้ให้ ธ.ก.ส.สำรองจ่ายไปก่อนโดยรัฐบาลจะชำระคืนในภายหลังโดยให้อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี

แหล่งข่าวจากที่ประชุม นบข.เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดังนี้ 1.มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ไปจัดทำรายละเอียดโครงการและงบประมาณในโครงการนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และให้กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ นบข. นำเสนอ ครม.ตามระเบียบต่อไป

2.มอบกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบการรับมอบเงินส่วนต่างของเกษตรกรให้เป็นไปตามสิทธิที่ได้ไม่ให้เกิดการทุจริต และ 3.ขอให้ฝ่ายเลขาฯ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้าว ในการประชุมครั้งหน้า และขอให้รายงานต่อไปทุกๆ 3 เดือน

4.มอบกระทรวงเกษตรฯ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เกินกว่า 2 ปีจะทำให้เมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ ทำให้มีข้าวเมล็ดแดงปนมากับข้าวหอมมะลิมาก และหาทางแก้ไขปัญหาคือที่ชานำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก่าและเสื่อมสภาพไปปลูก และ 5.มอบหมายปลัดกระทรวงเกษตรฯ ดูแลตัวเลขการประมาณการผลผลิตของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่คลาดเคลื่อนทุกปีด้วย

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า

มติที่ประชุม นบข.อนุมัติวงเงินเพิ่มในครั้งนี้เพื่อเยียวยาให้กับชาวนา เป็นการเสริมรายได้ในกรณีข้าวราคาไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งต้องขอขอบคุณรัฐบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ทอดทิ้งชาวนา แต่โดยส่วนตัวอยากเห็นรัฐบาลทำนโยบายระยะยาวเพื่อให้ชาวนาพึ่งตนเองได้ในระยะยาว ไม่อยากเห็นชาวนาต้องได้รับการชดเชยเยียวยาตลอดไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดจะเป็นภาระให้กับการคลังของประเทศ และในที่ประชุมได้ทำแผนเปลี่ยนการวิจัยพันธุ์ข้าวเพื่อให้แข่งขันได้ในตลาดโลก

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมประชุมกับคณะของสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพข้าว คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ทำให้เกิดปัญหาด้านราคา ผลการประชุมให้ประสานงานไปยัง ธ.ก.ส. เพื่อหามาตรการชดเชยได้แก่โครงการ

สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี หรือจำนำยั้งลง ซึ่งเกษตรกรจะได้ค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท โครงการสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกรไปซื้อข้าวจากสมาชิกและโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกเป้าหมาย 4 ล้านตัน ชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% เพื่อชะลอไม่ให้ข้าวออกสู่ตลาดจนกดตันราคา



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : เพิ่มเงินประกันข้าว2.8หมื่นล.

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 15605 หน้า : 6(กลาง)

# เพิ่มเงินประกันข้าว2.8หมื่นล.

● ‘บิ๊กตู’ ย้ำอย่าทุจริต-ล้งมท. เช็ก

● เดินหน้าดึงชาวนาชะลอขาย

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังหารือร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน และกรมการค้าข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าสมาคมได้สะท้อนปัญหาคุณภาพข้าว ส่งผลต่อราคาขาย จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ ประสานงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เร่งรัดมาตรการค้ำชานานพุงราคาข้าว ได้แก่ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี (จำนำยุ้งฉาง) เกษตรกรจะได้ค่าฝากเก็บต้นละ 1,500 บาท โครงการสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกรซื้อข้าวจากสมาชิก และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวเก็บสต็อกเป้าหมาย 4 ล้านตัน ให้โรงสีรับซื้อข้าวจากเกษตรกรเพื่อเก็บสต็อก 2-6 เดือน และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย

ให้ 3% งบประมาณปี 2563 ระยะเวลา รับซื้อข้าวคือ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 ทั่วประเทศ และภาคใต้วันที่ 1 มกราคมถึง 30 มิถุนายน 2564 เพื่อให้เกิดการแข่งขันรับซื้อข้าวจากชาวนาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 5/2563 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน วันที่ 30 พฤศจิกายน ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบปรับเพิ่มกรอบเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2564 รอบที่ 1 เพิ่มอีก 28,711.29 ล้านบาท จาก 18,096.06 ล้านบาท เป็น 46,807.35 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ แบ่งเป็น 1.เพิ่มค่าดำเนินการชดเชยส่วนต่างอีก 28,078.44 ล้านบาท 2.เพิ่มเงินชดเชยต้นทุนเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อีก 631.76 ล้านบาท 3.เพิ่มค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส.อีก 1.09 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ นายกาสั่งการ 1.มอบให้กระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบในการจ่ายเงินให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ อย่าให้มีการทุจริต 2.มอบกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบการรับมอบเงินส่วนต่างของเกษตรกรให้เป็นไปตามสิทธิที่ได้ ไม่ให้มีการทุจริต 3.ขอให้ฝ่ายเลขาธิการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้าวในการประชุมครั้งหน้า และขอให้รายงานต่อไปทุกๆ 3 เดือน 4.มอบกระทรวงเกษตรฯ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เกินกว่าสองปี จะทำให้เมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ ทำให้มีข้าวเมล็ดแดงปนมากับข้าวหอมมะลิมาก และหาทางแก้ไขปัญหาคาที่ชาวนานำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก่าและเสื่อมสภาพไปปลูก 5.มอบหมายปลัดกระทรวงเกษตรดูแลตัวเลขการประมาณการผลผลิตของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่คลาดเคลื่อนทุกปี



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ  
หัวข้อข่าว : ชาวนายืมได้เงินชดเชยแน่

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
ฉบับที่ : 22960 หน้า : 6(กลาง)

# ชาวนายืมได้เงินชดเชยแน่

## ● นบข.เคาะงบประกันข้าวอีก 2.8 หมื่น ล.

นบข.เคาะเพิ่มกรอบวงเงิน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอีก 28,711 ล้านบาท จากที่ กรม.อนุมัติไปแล้ว 18,096 ล้านบาท รวมเป็น 46,807 ล้านบาท เตรียมขงกรม.เห็นชอบต่อไป

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.ว.กมลลา โทม เป็นประธาน ได้เห็นชอบปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 63/64 รอบที่ 1 จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติเบื้องต้นเมื่อวันที่ 3 พ.ย.63 จำนวน 18,096 ล้านบาท เพิ่มเติมอีก 28,711 ล้านบาท รวมเป็น 46,807 ล้านบาท โดยจะเสนอให้ ครม.พิจารณาต่อไป พร้อมทั้งมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงพาณิชย์จัดทำรายละเอียดโครงการและงบประมาณให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปริมาณผลผลิต งบประมาณการวางเงินที่ใช้ เพื่อให้การจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน

“นายเกษียณว่ารัฐบาลดูแลคนทั้งประเทศ โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร ก้าข้มทุกฝ่ายให้ช่วยกันดูแลให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส สุจริต และตรวจสอบได้ ขณะเดียวกัน ต้องส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างเป็นระบบให้ไทยมีพันธุ์ข้าวใหม่ๆ เกษตรกรได้ประโยชน์ รัฐบาลลดภาระงบประมาณ ทำให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า”

ส่วนนายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม รองอธิบดี รักษาการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การปรับเพิ่มกรอบวงเงินดังกล่าวอีก 28,711 ล้านบาทนั้น แยกเป็น เพิ่มค่าชดเชยส่วนต่าง 28,078 ล้านบาท เพิ่มเงินชดเชยต้นทุนเงินของ ธ.ก.ส. อีก 631 ล้านบาท และเพิ่มค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. อีก 1.09 ล้านบาท นอกจากนี้ นายเกษียณยังให้กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบการจ่ายเงินให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ อย่าให้มีทุจริต พร้อมสั่งให้กระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบการรับมอบเงินส่วนต่างของเกษตรกรให้เป็นไปตามสิทธิ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ  
หัวข้อข่าว : ชวนนายยิ้มได้เงินชดเชยแน่

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
ฉบับที่ : 22960 หน้า : 6(กลาง)

ไม่ให้ทุจริต ขณะเดียวกัน สั่งให้กระทรวงพาณิชย์รายงานความคืบหน้าดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้าวในการประชุม นบข. ครึ่งหน้า และให้รายงานทุก 8 เดือน ส่วนสุดท้าย คือสั่งให้กระทรวงเกษตรฯ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์เกิน 2 ปีจะเสื่อมคุณภาพ และหาทางแก้ไข ปัญหาชวานานำเมล็ดพันธุ์ข้าวเก่าและเสื่อมไปปลูก รวมถึงให้ดูแลตัวเลขประมาณการผลผลิตของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่คลาดเคลื่อนทุกปี

“นบข.รับทราบผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เพื่อจ่ายเงินชดเชยให้ชวานานแล้ว 4 งวด สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวถึงวันที่ 29 พ.ย.63 ครอบคลุมเกษตรกร 4,334,178 ครัวเรือน ประมาณการวงเงิน 41,866 ล้านบาท และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูก ปีการผลิต 63/64 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตรที่แจ้งวันคาดว่าจะเกี่ยวหลังวันที่ 29 พ.ย.63 (งวดที่ 5 เป็นต้นไป) คงเหลืออีก 487,370 ครัวเรือน ผลผลิต 2,894,905 ตัน ซึ่งหากใช้ส่วนต่างราคาที่เกษตรกรได้รับชดเชยในงวดที่ 4 เป็นเกณฑ์ คาดว่าจะใช้วงเงิน 3,888 ล้านบาท รวมประมาณการวงเงินชดเชยทั้งสิ้น 45,754 ล้านบาท (41,866.16 + 3,888.82) ซึ่งเกินวงเงินชดเชยที่ ครม.อนุมัติ เมื่อวันที่ 3 พ.ย.63 จำนวน 17,676 ล้านบาท จึงต้องขอวงเงินชดเชยเพิ่มเติมจาก นบข. ก่อนนำเสนอให้ ครม.เห็นชอบอีกครั้ง”.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

ฉบับที่ : 3313 หน้า : 1(กลาง), 4

หัวข้อข่าว : นาย.เพิ่มงบประกันรายได้ อัด2.8หมื่นล้านดูแลชาวนา "บิ๊กตู"สั่งคุมเข้ม...

# นาย.เพิ่มงบประกันรายได้ อัด2.8หมื่นล้านดูแลชาวนา “บิ๊กตู”สั่งคุมเข้มป้องกันทุจริต นาย.เพิ่มงบประกันรายได้ อัด2.8หมื่นล้านดูแลชาวนา

ผู้จัดการรายวัน360 - “บิ๊กตู” เป็นประธานประชุม นาย. ไฟเขียวเพิ่มกรอบวงเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 เพิ่มอีก 28,711 ล้านบาท เพื่อดูแลรายได้ให้กับชาวนา พร้อมสั่งการทุกหน่วยงานคุมเข้มปิดช่องการทุจริต

อ่านต่อหน้า | 4

นายวัฒนศักย์ เลือเอี่ยม รองอธิบดี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรใน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มีพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ได้เห็นชอบให้ปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 เพิ่มอีก 28,711 ล้านบาท จาก 18,096 ล้านบาท เป็น 46,807 ล้านบาท เพื่อดูแลรายได้ให้กับเกษตรกร ที่ได้รับการชดเชยการันราคาข้าวต่ำกว่าราคาประกันรายได้

สำหรับกรอบวงเงินที่เพิ่มขึ้นเป็น 46,807 ล้านบาท แยกเป็นค่าดำเนินการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาตลาดอ้างอิง โดยใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ช.ก.ส.) จำนวน 17,676 ล้านบาท ของเงินเพิ่มเติมอีกจำนวน 28,078 ล้านบาท เป็น 45,754 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายในการชดเชยต้นทุนเงิน ช.ก.ส. 397 ล้านบาท ของวงเงินเพิ่มเติมอีก 631 ล้านบาท เป็น 1,029 ล้านบาท และค่าบริการจัดการ ช.ก.ส. 21 ล้านบาท ของเงินเพิ่ม

เดิมอีก 1,09 ล้านบาท เป็น 22 ล้านบาท

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้มีข้อสั่งการในที่ประชุม โดยขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบในการจ่ายเงินให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังภาครัฐ โดยกำชับว่าอย่าให้มีการทุจริตเกิดขึ้น พร้อมกับสั่งให้กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบการรับมอบเงินส่วนต่างของเกษตรกรให้เป็นไปตามสิทธิที่ได้ ไม่ให้มีการทุจริต

ขณะเดียวกัน ขอให้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้าวในการประชุมครั้งหน้า และขอให้รายงานต่อทุกๆ 3 เดือน มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เกินกว่า 2 ปี จะทำให้เมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ ทำให้มีข้าวเมล็ดแดงปนมากับข้าวหอมมะลิมาก และให้หาทางแก้ไขปัญหาการที่ชาวนานำเมล็ดพันธุ์ที่เก่าและเสื่อมไปปลูก และขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ดูแลตัวเลขประมาณการผลผลิตของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่คลาดเคลื่อนทุกปี.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ [khaosod.co.th](http://khaosod.co.th)

หัวข้อข่าว : เกษตรกรเฮ! พรุ้งนี้พาณิชย์จ่ายประกันรายได้มันสำปะหลัง วงเงิน...

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

ลงทุนด้วย การค้าเงินค้ำเชิงโดยตรง ที่รวดเร็ว... เปิดบัญชี

เกษตรกรเฮ! พรุ้งนี้พาณิชย์จ่ายประกันรายได้มันสำปะหลัง วงเงินจบประมาณ 9,788 ล้านบาท



ติดตามข่าวสด... ข่าวเด่นประจำวัน

เกษตรกรเฮ! พรุ้งนี้พาณิชย์จ่ายประกันรายได้มันสำปะหลัง 1 ไร่.ศ.นี้ วงเงินจบประมาณ 9,788 ล้านบาท

เกษตรกรพรุ้งใจขำขำกับมัน... นายชูชีพ ตีทองดีศิริ รองนายกฯพาณิชย์... เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังได้ 2563/64 ไร่ที่ 1...

ทั้งนี้ การรายนับรวมทั้งรัฐของพรุ้งนี้ที่ 1 ของเดือน... ไร่ที่ 1 ไร่.ศ. 2563 ซึ่งขนาดพื้นที่เกษตรกรรม...

รวบรวมองค์การวิจัยและพัฒนา... ไร่ที่ 1 ไร่.ศ. 2563 ซึ่งขนาดพื้นที่เกษตรกรรม...

ลงทุนด้วย การค้าเงินค้ำเชิงโดยตรง ที่รวดเร็ว... QR code and social media links

- ข่าวเด่นประจำวัน... 1. รัฐบาลเผย... 2. รัฐบาลเผย... 3. รัฐบาลเผย...

Advertisement for MU-X SUV and GPS tracking services

รหัสข่าว: I-I201201000201

หน้า: 1/1







ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ matchon.co.th

หัวข้อข่าว : จรินทร์ เดินหน้าประกันรายได้ เกษตรกรมันสำปะหลัง ส่วนต่างสูงสุด...

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

# MATCHON ONLINE

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ COVID-19 การเมือง เศรษฐกิจ ภูมิ-การจับ บริบทการจับ ในประเทศ ภูมิภาค ต่างประเทศ การศึกษา

โซเชียล มีด นิตยสาร INTERNATIONAL อินเทอร์เน็ต ทีวี วิทยุ โทร - สภ.กรมกษ. วิทยุการบิน วิทยุคมนาคม วิทยุการบิน

## เศรษฐกิจ

### จรินทร์ เดินหน้าประกันรายได้ เกษตรกรมันสำปะหลัง ส่วนต่างสูงสุด 26,000 บาท ศึกถกพ 1 ธ.ค.

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 - 12:12 น.

Facebook Twitter LINE Copy Link



ประกันรายได้ 1 ธ.ค. จรินทร์ช่วย 'เกษตรกรมันสำปะหลัง' ได้ส่วนต่างสูงสุด 26,000 บาท เดินหน้าประกันรายได้ 2 กุมภาพันธ์ 1 ธ.ค.

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน นางฉวีพรทิพย์ นามศิริกุล นายสุวิทย์ เกษตรกร มหาสารคาม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน... จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 18 สิงหาคม 2563 อนุมัติให้ดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรสำคัญ 2 ชนิด...

นางฉวีพรทิพย์กล่าวว่า นายจรินทร์มีเรื่องแจ้งเกษตรกรด้วยว่ากระทรวงพาณิชย์เป็นห่วงเรื่องภาวะหนี้สินและบริษั... ค่าของผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมา...

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบวงเงินที่ 6 พันล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินส่วนต่างรัฐบาลจะจ่ายทันทีที่ 1 ของเดือน... 12 เดือน โดยจะจ่ายงวดแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2563...

"ราคาเกษตรล่วงหน้าอ้างอิงของวันที่ 2.24 บาทต่อตัน ภาครัฐบาลประกันรายได้ไว้ราคาเป้าหมาย 2.50 บาทต่อตัน... ทำให้ต้องชดเชยส่วนต่างเกษตรกร 0.26 บาทต่อตัน...

เปิดกรุ๊ป ข่าวลือ บขส.จะขายสิทธิ์... เปิดกรุ๊ป ข่าวลือ บขส.จะขายสิทธิ์... ข่าวลือ บขส.จะขายสิทธิ์...

## กิจกรรม

## มติชนออนไลน์

## ภาพเด่นประจำวัน

- จังหวัดลพบุรี จับผิดเคาะขาย พันธุ์ส้ม... จังหวัดลพบุรี จับผิดเคาะขาย พันธุ์ส้ม... จังหวัดลพบุรี จับผิดเคาะขาย...





**เทิดพระเกียรติ...ขจรเกียรติ รักพานิชมนี** ผวจ.อ่างทอง เป็นประธานพิธี  
เปิดกิจกรรม “กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง เดิน-วิ่งเทิดพระ  
เกียรติฯ ด้านภัยยาเสพติด” โดยมี สุชน ภัยอิราช, ศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์  
รอง ผวจ.อ่างทอง สมศักดิ์ ปริศนานันท์กุล อธิการประธานสภาผู้แทน  
ราษฎร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวง  
ศึกษาธิการ ภราดร ปริศนานันท์กุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด  
อ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่ พ่อค้า  
และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น

## ม.เกษตรฯ เตรียมเปิดประชุมทางวิชาการครั้งที่ 59 เกษตรศาสตร์วิถีใหม่ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 59 (The 59<sup>th</sup> Kasetsart University Annual Conference) ภายใต้หัวข้อ “เกษตรศาสตร์วิถีใหม่ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน : New Normal KASETSART for Sustainable Development Goals (SDGs)” เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ และผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ในระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 59 เปิด

โอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยใน 12 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาพืช สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาประมง สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 59 สามารถส่งบทความย่อ (abstract) ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ <http://annualconference.ku.ac.th/> ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ค่าลงทะเบียนผู้เสนอผลงานวิจัยเรื่องละ 2,000 บาท ผู้เข้าร่วมประชุม คนละ 1,000 บาท นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมฟังการประชุม ฟรี

## นายกฯเคาะเพิ่มวงเงินประกันชาวนา

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 5/2563 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน เห็นชอบปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/2564 รอบที่ 1 จากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเบื้องต้น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 18,096.06 ล้านบาท เพิ่มเติมอีก 28,711.29 ล้านบาท เป็น 46,807.35 ล้านบาท โดยจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป พร้อมทั้งมอบหมายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกระทรวงพาณิชย์ จัดทำรายละเอียดโครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปริมาณผลผลิต ประมาณการวงเงินที่ใช้ เพื่อให้การจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ยังให้มีการติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้าว โดยขอให้ทุกหน่วยงานต้องรายงานต่อที่ประชุมทุกสามเดือน เริ่มตั้งแต่การประชุมถัดต่อไป



MOU ด้านการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับนมไทย-เดนมาร์ก ● นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับนมไทย-เดนมาร์ก ระหว่างองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยมีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กับนายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจการเยื่อและกระดาษ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด และ นายสุชัย กอประเสริฐศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด เพื่อพัฒนาการใช้หลอดกระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก ให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมนม ณ ห้องประชุม Hall 1 อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 10 บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิง จำกัด (มหาชน) ถนนปิ่นเกล้า เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: ประชาชน/-

วันที่: อังคาร 1 ธันวาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15605

Col.Inch: 16.02 Ad Value: 17,622

ภาพข่าว: ทิศทางการศึกษา

หน้า: 18(บนซ้าย)

PRValue (x3): 52,866

คลิป: ชาว-ดำ



**ทิศทางการศึกษา** - สถาบันการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรมแห่งเอเชีย จัดสัมมนาทิศทางการศึกษา การเศรษฐกิจ และแนวทางการประสบความสำเร็จของเด็กไทยในอนาคต ได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการ บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดร.ปริญญา พานิชภักดิ์ ประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ มร.ทีโมธี อารอน นูโล่ กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์ เอ็ดดูเคชั่น ที่โรงแรมอวานีพาลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ